

## ที่ ECF2 076/2560

27 ตุลาคม 2560

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ว่า ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด (Planet Board Company Limited) (“แพลนเนทบอร์ด”)
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
สำนักงานใหญ่	25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
รายชื่อกรรมการบริษัท	1. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ 2. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ 3. นายชาลี สุขสวัสดิ์ 4. นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ 5. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้	กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard)
กำลังการผลิต (คาดว่า)	600 - 800 ลูกบาศก์เมตร (ต่อวัน)
แหล่งเงินทุนที่ใช้การจัดตั้งบริษัทย่อย	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนบริษัทแล้วเสร็จ	ภายใน 31 ธันวาคม 2560

เนื่องจากมูลค่าของรายการข้างต้น คำนวณมูลค่าสูงสุดได้ตามเกณฑ์การคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 2.11 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จากข้อมูลงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 4.37 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และในการจัดตั้งบริษัท เพื่อการลงทุนตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้างต้น บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึง ประโยชน์ที่จะมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ มีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ